

Người thầy  
TIẾT VỚI NHẤT THIÊN ĐỜI



THƯ CẢM ƠN

Ảnh hưởng của người thầy  
là vĩnh cửu. Ta không thể biết  
được khi nào thì ảnh hưởng ấy  
lóng.

Phụ huynh con  
Bùi Ngọc Thanh Thư  
Lớp 1A4

*Hà Nội, những ngày tháng 11 – tháng của sự tri ân!*

Cảm ơn tháng 11 đã cho mẹ con được nói những lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình đến những người thầy người cô, không chỉ là những thầy cô ngày xưa đã dạy dỗ mẹ con nên người mà giờ đây là cả những thầy cô đang đang dạy con tại trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Mới ngày nào con còn học mầm non, mẹ nói với con về ngôi trường Tiểu học mà con sẽ chuyển lên học khi con 6 tuổi. Mẹ hứa sẽ tìm cho con một ngôi trường thật đẹp. Có lần chở con đi qua trường, mẹ chỉ cho con ngôi trường DKPS và con đã yêu ngôi trường này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thì con đang được học tại ngôi trường xinh đẹp đó rồi và hạnh phúc hơn nữa khi con được học tại lớp 1A4 do cô Ngô Hà My là cô giáo chủ nhiệm. Mẹ vui mừng khi thấy con hàng ngày đến trường luôn trong tâm trạng phấn khởi và về nhà thì đầy ắp niềm vui, tíu tít kể cho mẹ bao nhiêu là chuyện ở lớp. Nghe con kể chuyện, mẹ xóa tan được bao mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Con kể chuyện “Hôm nay cô My bị ốm, không đến lớp mẹ ạ”, “Mẹ ơi, bạn Quỳnh Hương nghỉ học 2 hôm nay rồi, con không biết vì sao bạn nghỉ, hay là bạn bị ốm?”; rồi mẹ thấy con tự giác nhặt rác ở sân trường khi có bạn nào đó quên không bỏ rác đúng nơi quy định; mẹ thấy con khoanh tay lễ phép chào bác bảo vệ, chào thầy cô giáo khi đến trường;... mẹ chợt nhận ra con gái đã lớn thật rồi, biết quan tâm đến những người xung quanh, ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời thầy cô giáo. Tất cả đều nhờ sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo, uốn nắn từng chút một của các thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là cô chủ nhiệm của con để con lớn hơn từng ngày. Nhìn thấy nụ cười của con sau mỗi ngày đến trường thì mẹ biết, đằng sau đó là bao sự vất vả của các thầy cô khi soạn giáo án để làm sao có được những tiết học vui vẻ, lý thú, để làm sao các con khắc sâu được bài học mới, những động tác thể dục mới, những giai điệu lời ca, và để những nét vẽ được đẹp hơn. Mẹ thấy thực sự yên tâm khi gửi con theo học tại ngôi trường xinh đẹp này, xinh đẹp toàn diện. “Xinh đẹp” khi cô Hiệu trưởng Trần Thị Phương Dung yêu trò như con, chăm chút cho các con từ những bữa ăn sáng. “Xinh đẹp” khi Ban giám hiệu nhà trường luôn có những sân chơi, hoạt động bổ ích như SASUKE, lễ hội Halowen,... “Xinh đẹp” khi con được học cô My nghiêm khắc mà đáng yêu, học ra học, mà chơi ra chơi.

Có lẽ một từ **CẢM ƠN** là chưa đủ để thể hiện hết sự biết ơn, cảm kích của mẹ con với nhà trường, với cô My; từ tận đáy lòng, mẹ chân thành cảm ơn mọi nỗ lực, cố gắng, công sức hàng ngày của Tập thể các thầy, cô giáo trường Tiểu học Đoàn Khuê nói chung và cô giáo Ngô Hà My nói riêng để các con trưởng thành hơn từng ngày. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Mẹ con xin kính chúc các thầy cô mãi nhiệt huyết với nghề nhà giáo cao quý, luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công!